



# โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตน้ำมันปาล์ม

## ความนำ

ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับที่ 12 โดยกำหนดมุ่งเน้นการพัฒนาและเร่งการดำเนินการในประเด็นท้าย ได้แก่ การสร้างความเข้มแข็งของฐานการผลิตและบริการเดิม และขยายฐานการผลิตและบริการใหม่ที่สร้างรายได้ สำหรับประชาชนในภาคการพัฒนาเมือง ให้เติบโตอย่างมีคุณภาพการพัฒนาและฟื้นฟูพื้นที่ บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออกให้รองรับการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมแห่งอนาคตอย่างสมดุล และการบริหารจัดการพื้นที่เศรษฐกิจชายแดนให้เจริญเติบโต และแข่งขันได้อย่างยั่งยืน รวมทั้งการเพิ่มประสิทธิภาพ กลไกการขับเคลื่อนการพัฒนา ภาคและเมืองให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม โดยยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจได้กำหนดแนวทางการพัฒนาภาคใต้ โดยพัฒนาเป็นฐานการสร้างรายได้ที่หลากหลาย รักษาฐานการผลิตยางพารา และปาล์มน้ำมัน ในพื้นที่ภาคใต้ ให้เกิดความเข้มแข็งและยั่งยืน โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการใช้เทคโนโลยีการเพิ่มผลผลิตทางการผลิตยางพาราและปาล์มน้ำมัน รวมทั้งการวิจัย การแปรรูป เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ยางพารา และปาล์มน้ำมัน ตลอดจนส่งเสริมให้เกษตรกรรายย่อยปรับระบบการผลิต ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ อาทิ เกษตรผสมผสาน เกษตรทฤษฎีใหม่ เพื่อให้ภาคใต้เป็นแหล่งผลิต ผลิตภัณฑ์ยางพารา และปาล์มน้ำมันที่สำคัญของประเทศสามารถยกระดับรายได้ และลดความเสี่ยงจากความผันผวนของราคายางพาราและปาล์มน้ำมัน โดยพัฒนาพื้นที่ที่มีศักยภาพและความพร้อมโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมขนส่งให้เป็นฐานอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร โดยพัฒนาและส่งเสริมการลงทุนจัดตั้งศูนย์กลางอุตสาหกรรมแปรรูปปาล์ม น้ำมัน ครบวงจร และศูนย์กลางการผลิต ไบโอดีเซลในพื้นที่ จ.กระบี่ และสุราษฎร์ธานี รวมทั้งศูนย์กลางอุตสาหกรรมแปรรูปยางพาราครบวงจร ในรูปเมืองยางในพื้นที่ จ.สงขลา

อุตสาหกรรมปาล์มน้ำมัน เป็นอุตสาหกรรมหลักที่สำคัญต่อระบบเศรษฐกิจของพื้นที่ภาคใต้ โดยมีมูลค่าทางเศรษฐกิจ GDP ของประเทศภาพรวมทั้งปี 2561 มูลค่า 10,005,328 ล้านบาท โดยพื้นที่ภาคใต้ มีมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม (GDP) มูลค่า 852,744 ล้านบาท คิดเป็นอันดับที่ 4 ของประเทศ โดยมีอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันเป็นอุตสาหกรรมที่สำคัญ และมีโรงงานปาล์มน้ำมันในพื้นที่ภาคใต้ จำนวน 105 กิจการ มูลค่าการลงทุน 12,087.20 ล้านบาท มีการจ้างงานจำนวน 3,879 คน กำลังการผลิต จำนวน 6,837,906.68 ตัน/ปี

จากความสำคัญของอุตสาหกรรมหลักที่กล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้ว่าได้สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจในระดับภาค และระดับประเทศอย่างต่อเนื่อง แต่อย่างไรก็ตาม การดำเนินธุรกิจของภาคอุตสาหกรรมยังมีข้อจำกัดในการในการแข่งขัน ของภาคอุตสาหกรรมโดยยังคงประสบปัญหาเกิดความสูญเสียในกระบวนการผลิตและ ต้นทุนสูง ขาดการพัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่า รวมทั้งบุคลากรยังขาดทักษะ ส่งผลให้ศักยภาพทางการแข่งขันลดลง ด้วยเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้น จึงมีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการยกระดับอุตสาหกรรม การผลิตปาล์มน้ำมัน เพื่อให้เกิดความเข้มแข็ง แข่งขันได้และมีความยั่งยืน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม โดยศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10 มีบทบาทหน้าที่ในการส่งเสริมและพัฒนา SMEs ให้มีความสามารถในการแข่งขัน จึงเล็งเห็นความจำเป็นในการดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตน้ำมันปาล์ม ในพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้ เพื่อให้อุตสาหกรรมการผลิตปาล์มน้ำมัน สามารถเติบโตได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืนต่อไป

ต่อหน้าที่ 2

## หน่วยงานรับผิดชอบ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10  
131 หมู่ที่ 10 ถนนเพชรรัตนกวี ตำบลวัดประดู่ อำเภอเมือง  
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000 โทร. 077 200395





# โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตน้ำมันปาล์ม

ต่อจากหน้าที่ 1

## วัตถุประสงค์

- เพื่อเพิ่มผลิตภาพแก่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) กลุ่มอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยและอันดามันให้มีขีดความสามารถในการแข่งขัน
- ผู้ประกอบการและบุคลากรในกลุ่มอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยและอันดามันได้รับการพัฒนาศักยภาพสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในองค์กรรวมถึงสามารถถ่ายทอดความรู้ให้กับบุคลากรในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

### หน่วยงานรับผิดชอบ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10  
131 หมู่ที่ 10 ถนนเทพรัตนกวี ตำบลวัดประดู่ อำเภอเมือง  
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000 โทร. 077 200395

